



## งานวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.1/3  
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้จัดทำ

นางอรสา แถบเกิด

แผนกวิชาแพขนและสิ่งทอ คณะวิชาคหกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

## บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น ขอร.1/3 สาขาวิชาการโรงแรม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้วิจัย นางอรสา แถบเกิด

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา  
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้น ขอร.1/3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 31 คน ครู จำนวน 3 คน เครื่องมือที่  
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วิธีการพบกลุ่ม  
นักศึกษาเป็นประจำ เพื่อตักเตือนให้แก้ไขปัญหาคือครูพบเห็น เช่น การแต่งกายไม่เรียบร้อย การเข้าเรียน  
ไม่ตรงเวลา และให้ครูในแผนกวิชาอบรม/สอดแทรกการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการ  
เรียนการสอนในชั่วโมงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
อุบลราชธานี มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น นักเรียนแสดงความเคารพครูอาจารย์อย่างนอบน้อมตามสถานการณ์  
ต่างๆเช่นขณะครูเดินผ่านและนักเรียนเดินผ่านครู เข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้น รวมทั้งการแต่งกาย การ  
พูดจาและกิริยาท่าทางที่ปฏิบัติอย่างเหมาะสมมากขึ้น

ผลการดำเนินโครงการด้วยการใช้แบบสอบถาม สอบถามไปยังนักเรียนปรากฏผลดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิง 87.10 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 12.90

การแจ้งให้นักศึกษาในแผนกวิชาการโรงแรม ทราบเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนมี  
ความคิดเห็นใน ระดับมากที่สุด ร้อยละ 77.42

ครูผู้สอนในแผนกวิชาสอดแทรกการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอในชั่วโมง  
เรียน ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00

ครูผู้สอนในแผนกวิชามีการพบกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นประจำ เพื่อตักเตือนให้แก้ไขปัญหาคือครู  
พบเห็น เช่น เมื่อแต่งกายไม่เรียบร้อย เข้าเรียนสาย มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
100.00